

Số: 180 /BC-UBND

Thanh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND Huyện lần thứ 9

Sau khi các vị Đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc cử tri đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực và thẳng thắn trên tinh thần xây dựng; trong đó có đóng góp về vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND Huyện. Ủy ban nhân Huyện xin tiếp thu và chú ý trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời xin giải trình các ý kiến của cử tri trong từng lĩnh vực do UB.MTTQVN tổng hợp sau kỳ họp HĐND Huyện lần thứ 9 như sau:

Cử tri xã Tân Long: Đề nghị ngành chức năng của Huyện xem xét giải quyết hộ (Bà Thía, Ông Hậu) ấp Tân Hội chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng người dân sống xung quanh

UBND Huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tân Long tổ chức kiểm tra đối với Trại chăn nuôi gia súc (bà Thía, ông Hậu) tọa lạc ấp Tân Hội, xã Tân Long. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản ghi nhận thực tế và yêu cầu chủ trại nuôi phải áp dụng các biện pháp khắc phục như sau:

- Về ghi nhận thực tế: Tổng diện tích trại nuôi khoảng 4.700m², trong đó: diện tích xây dựng chuồng trại 144m², ao lắng xử lý chất thải 4.500m². Số lượng heo đang nuôi là 154 con, khoảng cách từ trại nuôi đến hộ dân gần nhất khoảng 50m. Trại nuôi có xây dựng hầm ủ biogas để xử lý chất thải, nhưng không che chắn kín đáo trại nuôi làm phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Các biện pháp yêu cầu khắc phục:

+ Yêu cầu chủ Trại nuôi phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và có biện pháp che chắn, kín đáo trại nuôi. Thời gian hoàn thành là 30 ngày, kể từ ngày 02/01/2020. Đồng thời yêu cầu chủ trại nuôi có biện pháp thu gom, xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Thời gian tới, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra lại quá trình khắc phục về bảo vệ môi trường và xử lý nghiêm nếu cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri xã An Phong: Hiện nay trang trại nuôi gà của ông Hà (ấp Nhứt) bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng môi trường và sức khỏe của người dân xung quanh. Đề nghị ngành chức năng Huyện có biện pháp giải quyết.

- Trại gà công nghệ cao của ông Nguyễn Hồng Hà (Dũng Ớt) địa chỉ: ấp Nhứt, xã An Phong, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 51F8000851 ngày 15/6/2018 do phòng Tài chính - Kế hoạch cấp và giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 23/GXN-UBND ngày 03/7/2018 của UBND huyện Thanh Bình.

- Tổng diện tích trại nuôi 896m². Trong đó: diện tích khu nuôi gà 756m², kết cấu: khép kín phòng lạnh, vách tường, mái tiplô; diện tích khu xử lý phân gà là 140m², khoảng cách từ trại nuôi đến hộ dân gần nhất khoảng 50m, cách quốc lộ 30 khoảng 300m, cách lộ nông thôn khoảng 50m. Trại gà hoạt động liên tục trong năm, công suất khoảng 20.000 con/năm (nuôi lấy trứng).

- Ngày 23/4/2019, UBND Huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành huyện cùng UBND xã An Phong tiến hành kiểm tra thực tế về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Trại nuôi gà công nghệ cao của ông Nguyễn Hồng Hà. Qua kiểm tra thì khu xử lý phân gà (chủ yếu phân gà đã sấy khô xúc vào bao vừa lại bán cho người dân) diện tích 140m² này không được xây dựng kiên cố, kín đáo, mùi hôi thối từ quạt hút máy lạnh phát sinh ra bên ngoài (chủ cơ sở có thường xuyên phun xịt thuốc sát trùng thú y). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Hà phải thực hiện đúng nội dung trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận như: xây dựng khu xử lý phân gà kiên cố, kín đáo; thu gom xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn môi trường (không vừa phân gà liên tục trong thời gian dài).

- Đến ngày 16/7/2019, Đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành kiểm tra lại các biện pháp khắc phục của ông Nguyễn Hồng Hà. Qua kiểm tra thì ông Nguyễn Hồng Hà có áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu của đoàn kiểm tra: khu xử lý phân gà chưa xây dựng hoàn thiện, phân gà chưa thu gom triệt để vào bao. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu khắc phục hoàn thiện và đến ngày 01/9/2019 thì ông Nguyễn Hồng Hà đã xây dựng khu xử lý kiên cố, kín đáo hoàn toàn riêng biệt với môi trường bên ngoài và còn bố trí trồng thêm cây xanh xung quanh cơ sở. Thời gian tới giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành tăng cường công tác kiểm tra về môi trường đối với cơ sở ông Hà nói riêng và các cơ sở khác trên địa bàn huyện nói chung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, nếu tái phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cử tri thị trấn Thanh Bình, vào ngày 30/12/2019 tại Trung tâm Y tế huyện có một số bệnh nhân đi khám bệnh phản ánh một vài y, bác sĩ (trong đó, có bác sĩ Nông Thành Thông) phong cách phục vụ chưa được tốt theo quy định của ngành y. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh.

UBND Huyện đã giao Ban Giám đốc Trung tâm Y tế đã tiến hành xác minh tại Khoa Khám bệnh, cụ thể như sau: Tại khoản 3 điều 9 Thông tư Số 05/2016/TT-BYT ngày 29 tháng 02 năm 2016 Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có nêu: “Đối với bệnh cần chữa trị dài ngày (bệnh mạn tính): Kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị của Bộ Y tế hoặc kê đơn với số lượng thuốc sử dụng tối đa 30 (ba mươi) ngày”. Theo Bs Nông Thành Thông báo cáo lại, trong

ngày 30/12/2019 có bệnh nhân phàn nàn về việc cho thuốc bệnh mãn tính, trước đây cho 28 ngày sao bây giờ chỉ cho 22 ngày. Cán bộ y tế giải thích, nếu lãnh 28 ngày như những lần trước đây thì sẽ rơi vào những ngày nghỉ Tết, bệnh viện không làm việc khám bệnh ngoại trú, vì vậy đợt lãnh thuốc này ít ngày lại để ngày hẹn tái khám vào ngày làm việc, sau đó sẽ cho 28 ngày như trước đây. Tuy nhiên do ngày đầu tuần, bệnh nhân đông nên cán bộ y tế Khoa Khám bệnh có thiếu sót là chưa giải thích cụ thể và sử dụng từ ngữ chưa rõ ràng nên bệnh nhân chưa hài lòng. UBND Huyện đã giao Trung tâm Y tế tổ chức Hợp kiểm điểm sự việc xảy ra đối với Bác sĩ Nông Thành Thông và Khoa Khám bệnh, nhằm chấn chỉnh ngôn tác phong, tinh thần thái độ phục vụ. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền giáo dục toàn thể cán bộ viên chức người lao động thuộc Trung tâm Y tế Huyện đổi mới phong cách thái độ phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người bệnh và thân nhân.

Cử tri xã Tân Mỹ, đề nghị UBND Huyện làm việc với đơn vị thi công công trình như: công trình kênh An Phong – Mỹ Hoà (áp 3) hiện đơn vị thi công gia hạn nhiều lần đến nay đã hết hạn nhưng chưa hoàn thành công trình,

Công trình có tổng chiều dài 3.935m, hiện đã thi công hoàn thành 3.605m, còn lại 330m chưa hoàn thành, nguyên nhân trên đoạn này còn vướng mặt bằng 04 hộ dân không đồng ý cho thi công mặc dù Huyện và xã đã tổ chức vận động rất nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý.

Để đưa công trình vào sử dụng, UBND Huyện đã cho chủ trương nghiệm thu thực tế các đoạn đã thi công xong và đưa công trình vào sử dụng.

Trên đây là giải trình của Ủy ban nhân dân Huyện về những vấn đề cử tri quan tâm sau kỳ họp lần thứ 9. Kính đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện chuyển kết quả giải quyết đến cử tri biết, giám sát thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.HU - TT.HĐND Huyện;
- CT và P.CT/UB;
- UB.MTTQVN Huyện;
- Các Ban HĐND Huyện;
- Các vị đại biểu HĐND Huyện;
- LĐVP, NC/UB;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Nờ